



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๖๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันที ๒๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๒๒ มูลค่าข่าว ๑๖๘,๘๙๔.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

'วรากรณ์'จีสอบตรงวันเดียวทำบพ.

- แบบแพทย์กสพท.-'สมคิด'เล็งทำความเข้าใจ'อ้อย'
- อธิการฯ'มธ.-มศว'รับข้อสอบยากเหตุวัดความถนัด

เมื่อวันที่ 23 กันยายน นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยในกลุ่มสมาชิก ทปอ. หลายแห่งเปิดรับตรง ทั้งที่ ทปอ.มีมติว่าในปีการศึกษา 2557 ขอให้เปิดรับตรงพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคมนั้น ส่วนตัวเข้าใจ เพราะมหาวิทยาลัยต่างๆ ไม่จำเป็นต้องทำตามมติ ทปอ. เพราะมติดังกล่าวเป็นการขอความร่วมมือ ไม่ได้บังคับ แต่ที่ผ่านมา ทปอ.ขอความร่วมมือในเรื่องใด ส่วนใหญ่มหาวิทยาลัยจะปฏิบัติตาม ส่วนสาเหตุที่ปีนี้มีมหาวิทยาลัยเปิดรับตรงก่อนเดือนมกราคมหลายแห่งนั้นที่ประชุม ทปอ.ในเดือนตุลาคมที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) คงหาหรือเรื่องนี้ และมหาวิทยาลัยที่เปิดรับตรงก่อน คงต้องตอบคำถามที่ประชุม แต่ส่วนตัวคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องการสื่อสาร เพราะเมื่อ ทปอ.มีมติอธิการบดีจะต้องสื่อสารไปยังคณะต่างๆ ซึ่งอาจล่าช้าไปบ้าง ทำให้บางคณะประกาศรับตรงไปแล้ว และเปลี่ยนแปลงไม่ทัน อีกส่วนคือหลายคณะรับตรงหลายรอบ และอาจเปิด

รับในช่วงเดือนมกราคมด้วย
"ส่วนข้อสอบรับตรงที่นักเรียนบอกว่ายาก และออกเกินหลักสูตรนั้น ยอมรับว่าข้อสอบรับตรงต้องยากอยู่แล้ว เช่น การรับตรงของคณะนิติศาสตร์ มธ.เองยอมรับว่ามีคำถามเกี่ยวกับข้อกฎหมายที่นอกเหนือหลักสูตร เพราะต้องการวัดความสนใจ และความถนัดของเด็กว่าเหมาะสมจะเรียนในคณะ/สาขานั้นๆ หรือไม่ อย่างไรก็ตาม เร็วๆ นี้ในฐานะประธาน ทปอ.จะขอเข้าพบนายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อหารือถึงปัญหาต่างๆ ในการรับเด็กเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย เพราะที่ผ่านมา นายจาตุรนต์ฟังข้อมูลมาจากหลายฝ่าย แต่ยังไม่เคยฟัง ทปอ.ดังนั้น ข้อมูลบางอย่างจึงอาจคลาดเคลื่อน และเข้าใจผิดไปได้" นายสมคิดกล่าว

นายวรากรณ์ สามโกเศศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต อธิการบดีช่วยว่าการ ศธ.กล่าวว่า ปัญหาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับตรง ทำให้เด็กวิ่งรอบสอบ และผู้ปกครองเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากนั้น เป็นปัญหาที่มีมานาน และต้องหาแนวทางแก้

ร่วมกัน โดยเฉพาะ ทปอ.แม้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ให้รับตรงพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคม แต่ยังมีเด็กสมัครจำนวนมาก ทั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)

"มหาวิทยาลัยใหญ่ๆ มี 2 กลุ่ม คือกลุ่มทปอ.และกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) หาก 2 กลุ่มนี้ตกลงกันได้ว่าจะรับตรงในช่วงใด จะลดปัญหาได้ส่วนหนึ่ง แต่ถ้าจะให้ดี ควรรับตรงในวันเดียว และนำคะแนนมาจัดอันดับ จะทำให้ปัญหาเด็กวิ่งรอบสอบ และผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะหมดไป เหมือนกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ซึ่งจัดสอบร่วมกัน วันเดียวกัน แล้วนำคะแนนมาจัดอันดับ และประกาศผลพร้อมกัน ขณะนี้นักเรียนเองก็เลือกสมัครสอบได้ครั้งเดียวหลายที่ ทุกอย่างอยู่ที่ระบบว่าเราจะจัดการได้หรือไม่" นายวรากรณ์กล่าว

นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว และรองประธาน ทปอ.กล่าวว่า มศว ตั้งใจเปิดรับตรงช่วงเดือนมกราคม ตามที่ ทปอ.ขอความร่วมมือ แต่เนื่องจากปี

ได้เตรียมการจองสถานที่ล่วงหน้า และไม่สามารถหาสถานที่ใหม่ได้ทัน เนื่องจากผู้สมัครจำนวนมาก แต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นไป มศว จะรับตรงช่วงเดือนมกราคมแน่นอน ส่วนที่มีนักเรียนระบุว่าข้อสอบ มศว ยาก และออกเกินหลักสูตรนั้น คงบอกไม่ได้เพราะไม่เคยเห็นข้อสอบ เนื่องจากเป็นความลับที่สุด แต่เข้าใจว่าข้อสอบรับตรงย่อมต้องแตกต่างกับข้อสอบทั่วไป เพราะจะเน้นคัดเด็กที่มีความสามารถตรงตามความถนัดจริงๆ โดย มศว ได้จัดทำคลังข้อสอบที่วิเคราะห์ปัญหาการจัดสอบในแต่ละปี และออกแบบข้อสอบที่เหมาะสมกับความถนัดของเด็กมาหลายปีแล้ว ซึ่งยอมรับว่าข้อสอบรับตรงของ มศว ค่อนข้างยาก

“ส่วนที่อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ ศธ.เสนอให้จัดสอบรับตรงในวันเดียวนั้น เป็นไปได้ เพราะการที่ ทปอ.ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้รับตรงช่วงเวลาเดียวกัน ก็ถือเป็นก้าวแรกของการนำไปสู่การจัดสอบร่วมกัน แต่ยืนยันว่าการรับเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย ยังต้องมี 2 ระบบคือระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชันส์ และรับตรง เพื่อเปิดโอกาส และไม่ทำให้เด็กเครียดเกินไป”
นพ.เฉลิมชัยกล่าว